
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานต ารวจ 
ของ สถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่  1/๒๕๖7 
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุม สถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย/ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย มงคล ก านันต าบลลวงเหนือ/รองประธาน 
3. พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา   ผกก.ฯ/กรรมการ 
4. พ.ต.ท.วชิระ วัฒนาฤดี   รอง ผกก.ป.ฯ/เลขานุการ 
5. พ.ต.ท.กิจชัย อินไชย   รอง ผกก.สส.ฯ/เลขานุการ 
6. พ.ต.ท.นิติกร ทองสุข   รอง ผกก.(สอบสวน)/กรรมการ 
7. พ.ต.ท.ชัชวาล ศรีเจริญตา  สว.ธร.ฯ/กรรมการ 
8. พ.ต.ต.สัพพัญญู จองใจป้อ  สวป.ฯ/กรรมการ 
9. ส.ต.อ.พลรัตน์ กาอ้วน   ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน/กรรมการ 
10. นางวิมลรัตน ์หลอดเข็ม  ปลัดอ าเภอดอยสะเก็ด/กรรมการ 
11. นายสว่าง จันทร์เที่ยง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ/กรรมการ 
12. นายนพดล  มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี/กรรมการ 
๑3. นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้/กรรมการ 
๑4. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน/กรรมการ  
๑5. นายเลิศ  ศรีนวล   กรรมการ 
16. นายอาทิตย์ ยอดค าลือ  กรรมการ 
๑7. นายชนัตถ์  สุทธสุวรรณ  กรรมการ   
๑8. นางสาวปรางค์ชนก จอมทอง  กรรมการ 
19. นางจิราภา  ชินสรนันท์  กรรมการ 
20. นายดนุพงษ์ ศรีทอง   กรรมการ  
21. นายด ารง มูลศรี   กรรมการ  
22. นางสาวจิตติยาพร  ใบวุฒิ  กรรมการ 
23. นายอุทัย พลหาญ   กรรมการ 
24. ร.ต.อ.หญิงนิตยา  นันตา  รอง สวป.ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุม             เวลา  13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ขอขอบคุณคณะกรรมการ กต.ตร. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการมาประชุมช่วยกันบริหารตรวจสอบ
การด าเนินการของต ารวจและให้การสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ ให้กับสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด ขอให้ฝ่ายเลขาฯ 
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 23 ก.ย.2565 

- ที่ประชุมมีมัตติรับรองการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เพื่อทราบ 

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด  

 - ผลการด าเนินการของ สภ.ดอยสะเก็ดในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในทุกมิติ ไม่มีเหตุอาชญากรรมส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือส่งผลต่อความหวาดกลัวของพ่ี
น้องประชาชนโดยรวมแต่อย่างใด คดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นคดีจราจร การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากพ้ืนที่
รับผิดชอบของ สภ.ดอยสะเก็ด ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับ จังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดชันประกอบกับเป็นทางโค้งไปจน
สุดเขตความรับผิดชอบ ท าให้เกิดอุบัติเหตุขั้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน 

 - ผลการรับแจ้งความร้องทุกข์ ในปัจจุบัน พบว่ามีการแจ้งความกรณีได้รับความเสียหายจากการถูกล่อล่วง
ให้ท าธุรกรรมทางออนไลน์เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอแสดงความห่วงใยและฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
และประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงกลวิธีล่อล่วงของกลถุ่มมิจฉาชีพด้วย 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณาและประสานการปฏิบัติ  

นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอ าเภอดอยสะเก็ด 

 - ทางอ าเภอดอยสะเก็ดยินดีละดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก ได้มีการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกันทุกเดือนคอยรับ
ฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และได้ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปด้วยดี  

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา  ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

 - ขอขอบคุณ นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอ าเภอที่คอยให้ความร่วมมือกับทางสถานีต ารวจภูธรดอย
สะเก็ดมาโดยตลอดและทางทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดจะเป็นอีกหน่วยงานที่จะดูแลความสงบ เรียบร้อย 
ของประชาชน 
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นางจิราภา  ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลต าบลเชิงดอย 

- ในส่วนของเทศบาลพร้อมช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บุคลากร ก าลัง หรือการซ่อมแซม
ต่างๆ ด้านป้องกันก็พร้อมบรรเทาสาธารณภัยเพราะเป็นองค์กรณ์ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทุกเรื่อง
ต้องท าให้ได้และดีที่สุด ทางเทศบาลต าบลเชิงดอยจึงได้ติดต่อประสานงานกับทาง สถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด
ตลอดเวลา ยินดีที่ได้ร่วมงานถ้ามีปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งมาที่ทางเทศบาลได้ตลอดเวลา พร้อมช่วยเหลือและ
พร้อมท างานร่วมกัน 

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา  ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

 - ขอบคุณนางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลต าบลเชิงดอย ที่คอยให้ความร่วมมือกับทางสถานี
ต ารวจภูธรดอยสะเก็ดมาโดยตลอดและทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดก็จะคอยให้การสนับสนุนทางเทศบาล
ต าบลเชิงดอยต่อไป 

นายนพดล  มณีเฑียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

- ทางมหาวิทยาลัยเรามีเด็กนักเรียนในระดับชั้น ปวช. อยู่ประมาณ 500 คน ซึ่งได้ประจ าอยู่ที่
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วัน จันทร์ – ศุกร์ เป็นจ านวน 5 วัน ต้องขอความอนุเคราะห์ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจกวดขัน
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด โดยสิ่งที่เป็นห่วงและน่ากังวลมากในต้องนี้ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะตอนนี้ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปหรือเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจมาบรรยาย
เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและโทษของบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กนักเรียนในมหาวิทยาลัยฯได้ทราบถึงโทษและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า 

พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด  

- รับทราบ แจ้งให้สายตรวจ 20 201 หมั่นตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและโทษของบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็ก
นักเรียนในมหาวิทยาลัยฯ 

นางสาวปรางค์ชนก จอมทอง ตัวแทนน้ าดื่มนาคราช บริษัท ไทยวอเตอรพ์ลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

- ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดคอยดูแลและคอยให้ค าแนะน า
เกีย่วกับกฎหมายจราจรแก่คนขับรถของทางบริษัทฯ ในส่วนของการสนับสนุนน้ าดื่มทางบริษัทก็ยังสนับสนุนน้ าดื่ม
แก่ทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดเหมือนเดิมเพ่ือที่จะน าไปบริการชุมชนเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ต่อไป 

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา  ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

 - ขอขอบคุณ นางสาวปรางค์ชนก จอมทอง ตัวแทนน้ าดื่มนาคราช บริษัท ไทยวอเตอร์พลัส ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด เนื่องจากท่ีผ่านมาทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดได้รับการสนับสนุนดูแลจากทางบริษัทฯ ที่ให้ความ        
อนุเคราะห์ช่วยเหลือทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดตลอดมา 
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นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน 

- ที่ผ่านมาทางเข่ือนแม่กวงอุดมธารา ได้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นคณะนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยม
ชม ทางเขื่อนแม่กวงฯ ขอขอบคุณการท างานที่เข้มแข็งเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ดอยสะเก็ด ที่ได้จัดก าลังมาดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขื่อนแม่กวงฯ จึงท าให้การรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยไปได้ด้วยดี 

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา  ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

- ทางด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ร่วมมือกับทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดในการท างานมาโดยตลอด
และจะร่วมงานกันต่อไป 

นายสุรชัย มงคล ก านันต าบลลวงเหนือ 

- กระผมได้ท างานร่วมกับทางสถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ดในทุกๆ ด้านตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
หรือความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านหรือปัญหาอื่นๆ กระผมพร้อมที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของทาง 
สภ.ดอยสะเก็ด ต่อไป 

พ.ต.อ.ธงชัย  กรรณิกา  ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

- ขอขอบคุณ นายสุรชัย มงคล ก านันต าบลลวงเหนือ ที่ช่วยเป็นอีกแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ปัญหาร้องเรียนข้าราชการต ารวจ 
  - เรื่องท่ัวไป 
  - เรื่องทุจริตคอรัปชั่น 

มติที่ประชุม -  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 
 

  
ร.ต.อ.หญิง            เจ้าหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม   
               ( นิตยา  นันตา ) 
            รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด 



                                            ภาพประกอบการประชุม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


